



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาตัด โคน และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพารา
ส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงานไม้ยาง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาตัด โคน และลำเลียงวัตถุดิบไม้ยางพารา จากกองจัดการสวนยาง ๓ แผนกผลิต ๓ (หัวย่นน้ำฉา) ส่งถึงกองจัดการโรงงานไม้ยาง เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๕๐ ไร่

ราคากลาง ๐.๔๗ บาท/กิโลกรัม วงเงินงบประมาณ ๗,๓๓๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และผู้มีอาชีพให้บริการงานที่ประกาศสอบราคาจ้าง ที่มีอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องเลื่อยยนต์ แรงงาน และรถบรรทุก สามารถดำเนินการตัด โคน และลำเลียงขนส่งไม้ได้ วันละประมาณ ๘๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ กองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๗๕๘๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่
<http://www.raot.co.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายรุ่งเรือง ตั้งบ้าน)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง